

## มรดกถ้อยคำ #4: หยุดยั้งการขาดแคลนพระคัมภีร์ – 1967

มรดกแห่งถ้อยคำที่ 4 ได้รับการขานรับด้วยความร่อนรน ในช่วงยุคแรกๆ ของคณะอนุชนนานาชาติ (วายแวม) เมื่อคนหนุ่มสาวได้ ออกไปแบ่งปันข่าวประเสริฐของพระเยซู ในปี 1967 ลอเรน ได้นำกลุ่มคนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งไปออกประกาศ เขาเล่าให้เราฟังว่า

“ผมกำลังร่วมเดินทางกับรถแบบทหารขนาดใหญ่ของวายแวม ผ่านเม็กซิโกไปยังอเมริกากลาง เราต้องจอดในเมืองหนึ่งของเม็กซิโกที่เต็มไปด้วยฝุ่น เพื่อเปลี่ยนยางล้อที่แบน ขณะที่กลุ่มหนึ่งกำลังจัดการกับรถอยู่นั้น พวกเราที่เหลือก็ออกไปแจกพระกิตติคุณยอห์นตามบ้าน จากนั้นก็เทศนากลางแจ้ง

หลังจากที่การประชุมของเราสิ้นสุด สตรีผู้หนึ่งในชุดกระโปรงสีแดงขีดเดินมาหาผม ภาษาสเปนของผมไม่ถึงกับดีนัก แต่ก็พอ เข้าใจเธอได้ “ไม่มีที่ไหนในเมืองนี้ ที่เราจะหาพระคัมภีร์ได้ และที่เมืองอื่นใกล้ๆ นี้ก็ไม่มี คุณพอจะมีพระคัมภีร์ในภาษาของฉันไหม?”

ผมจึงจัดแจกหาพระคัมภีร์ให้ เธอฉวยเอาไว้แนบอก และเธอพูดว่า ‘¡Muchísimas gracias, señor!’ (ขอบคุณมากๆ ค่ะ)

ขณะที่เราขับรถออกไป คำถามของสตรีผู้นี้ ยังดังกึกก้องตามหลอกหลอนผม คุณพอจะมีพระคัมภีร์ในภาษาของฉันไหม?” แล้วจากนั้นก็ มีภาพปรากฏขึ้นต่อหน้าผมอย่างทันที ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกว่า “นิมิต” ผมเห็นรถบรรทุกใหญ่ๆ ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดา แต่เหมือนรถขนของขนาดใหญ่ ที่ด้านข้างของรถเขียนว่า ‘Sólo los deshonestos temen la verdad. Santa Biblia, gratis.’

ผมไม่เก่งภาษาสเปนพอที่จะคิดในภาษานั้น ดังนั้นการเห็นประโยคดังกล่าว จึงเป็นอะไรที่ผมแปลกใจมาก ผมค่อย ๆ แปลความหมายตามอย่างช้า ๆ ในใจ มันหมายความว่า “คนไม่ซื่อสัตย์เท่านั้นที่กลัวความจริง พระคัมภีร์แจกฟรี” ข้างเป็นความคิดที่น่าตื่นเต้น วลีนี้ “คนไม่ซื่อสัตย์เท่านั้นที่กลัวความจริง” เป็นอะไรที่ผมไม่เคยคิด มาก่อนเลย และมันยังคงก้องอยู่ในความคิด นี่เป็นสิ่งที่เข้าเรื่องจริง ๆ ในเวลานั้น เนื่องจากพวกคอมมิวนิสต์กำลังเผยแพร่คำสอนไปทั่วละตินอเมริกาด้วย

นิมิตนั้นยังคงดำเนินไป ผมเห็นตัวเองกับคนอื่น ๆ อยู่ด้วยกันทางตอนท้ายของรถ และแจกจ่ายพระคัมภีร์ไปสู่มือที่รับอย่างกระตือรือร้น เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้”

(คัดลอกมาจาก หนังสือที่พลิกฟื้นประชาชาติ, ลอเรน คันนิงแฮม, (2010, สำนักพิมพ์แม่น้ำ) หน้า 170-171

นิมิตเริ่มกลายเป็นจริงขึ้นมาเมื่อคนหนุ่มสาวเหล่านั้นได้แจกจ่ายพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่จำนวน 50,000 เล่ม แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเม็กซิโก ในช่วงฤดูร้อนนั้น จากการพบเจอกับหญิงคนนั้นในชุดกระโปรงสีแดงซีด ในที่สุดท้ายก็นำมาซึ่งการจัดตั้ง “พระคัมภีร์สำหรับเม็กซิโก” ซึ่งทำให้เกิด

โครงการแจกจ่ายพระคัมภีร์ในหลายสิบประเทศทั่วโลก

จากนั้นที่ เวอร์คซอบ UofN ที่สิงคโปร์ในปี 2003 ลอเรน

ได้ประกาศสิ่งทำทนายต่อพันธกิจซึ่งเขาได้รับจากพระเจ้า

ซึ่งเป็นเวลาที่วายแวมตระหนักว่าพันธกิจกำลังไกลออกนอกทิศทางท่ามกลางเรา

และเราตั้งใจที่จะปรับให้ตรงกับ ดีเอ็นเอ ที่พระเจ้าทรงมอบให้เรา

เพื่อที่จะเห็นคลื่นแห่งการบุกเบิกลูกใหม่เริ่มต้นขึ้นทั่วโลก ลอเรนกล่าวว่า “ผมขอกระตุ้น

พวกคุณแจกพระคัมภีร์ให้กับบ้านทุกหลังใน โลกนี้ภายในปี 2020 พระคัมภีร์จะต้องเป็น

ภาษาของพวกเขาเอง และมีวิธีที่พวกเขาจะสามารถเข้าใจได้ง่าย” เมื่อลอเรนจะมีอายุ

ครบ 85 ในปี ค.ศ. 2020 นี้

นี่เป็นเสียงเรียกร้องของหัวใจของลอเรนที่เป็นเหมือนของคาเล็บตอนที่เขาอายุ 85 เช่นกัน

“ขอมอบแดนที่เออเขานี้ให้แก่ข้าพเจ้า” (โยชูวา 14:12)

การทำทนายที่จะหยุดยั้งความขาดแคลนพระคัมภีร์นี้ได้จับต้องหัวใจของหลายๆ คน

ตอนปลายปี 2014 ลอเรนพร้อมด้วย ดาร์ลีน และผู้นำวายแวมอีกหลายท่าน ได้เข้าเยี่ยมผู้นำ

สำคัญๆ ของ นิกายออร์โธด็อกซ์ คาทอลิก แองกลิกัน และ อีแวนเจลิคัล ทั่วโลก เพื่อกระตุ้นให้

พวกเขาที่จะทำในสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้เพื่อช่วยหยุดยั้งการขาดแคลนพระคัมภีร์

มันได้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวัตถุประสงค์ของหัวข้อนี้ท่ามกลางผู้นำที่ทรงอิทธิพล

เหล่านี้ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ “พันธสัญญาหยุดยั้งการขาดแคลนพระคัมภีร์” ได้ถูกเขียนขึ้นมา เพื่อ

เรียกให้คริสเตียนจากทุกที่ ให้ทำการอธิษฐาน แพล ดิพิมพ์ แจกจ่าย ให้ความรู้ และสร้างแรงจูงใจ

ต่อผู้คนที่จะมีส่วนร่วมกับพระคัมภีร์